



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 เมษายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. พณ.ตอกย้ำอาหารไทยปลอดภัย	มติชน (กรอบบ่าย)
2. ไฟเขียวต้น 'ฟาร์มสุกร' เป็นมาตรฐานบังคับ	เดลินิวส์
3. สภาอุตสาหกรรม'ก.เกษตร'ผุดอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป18จว.	แนวหน้า
4. ชป.ลุยสร้างอาคารบังคับน้ำในน้ำยม	มติชน
5. ภาพข่าว: ทูบประเด็นโดยบานเย็น8: ร่วมหารือ	เดลินิวส์
6. คอลัมน์: สารพันปัญหาสารระน่ารู้?	ไทยรัฐ
7. คอลัมน์: ลึกแต่ไม่ลับ	มติชนสุดสัปดาห์
8. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	สยามรัฐ
9. เวียดนามโหวเหนือกว่าไทย ครองอันดับหนึ่งด้านราคาข้าวของโลก	posttoday.com
10. "อลงกรณ์"เผยดึงมืออาชีพเดินทางโครงการ"5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย"	posttoday.com

\*\*\*\*\*

# พณ.ตอกย้ำอาหารไทยปลอดภัย

## ● ‘จูรินทร์’ ปี 58 ทูตพาณิชย์แจงผู้นำเข้าโลก

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจูรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประสานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และภาคเอกชนภาคการผลิต ให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบแรงงานที่เข้ามาทำงานในโรงงานอีกครั้ง หลังหยุดสงกรานต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มรุนแรงขึ้น จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรงงานผลิตสำคัญ ประกอบกับแผนรองรับการขาดแคลนแรงงานจากสถานการณ์โควิดระบอบรอบใหม่อาจกระทบต่อการผลิต ชะงัก ส่งผลการส่งออกได้ แม้เหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าเอกชนมีความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปีอยู่แล้ว จากการติดตามที่ผ่านมา ภาคเอกชนสามารถที่จะป้องกันแรงงานติดเชื้อได้เป็นอย่างดี ทำให้สินค้าอาหารไทยได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐาน และมีความต้องการสินค้าไทยเพิ่มขึ้น

นางมัลลิกากล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน นายจูรินทร์สั่งการให้ผู้อำนวยความสะดวกส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) 58 แห่ง ที่ประจำอยู่ใน 41 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดเป้าหมายส่งออกสินค้าอาหารต้องทำการชี้แจงผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารไทยปลอดภัยโควิด-19 และให้ติดตามท่าทีของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับสินค้าอาหารไทย ทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค และจัดเจรจาธุรกิจออนไลน์เพราะเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งก่อนหน้านี้ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ จับมือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก โดยคุมเข้มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการส่งออก

ด้านนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวต่อว่า 4 กระทรวง ร่วมจัดตั้ง “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดภัยการปนเปื้อนเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019” ตอกย้ำความมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าอาหารไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีระบบการควบคุมป้องกันที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ปลอดภัยการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส สินค้าการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ของไทยยังเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ โดย

ปี 2563 การส่งออกผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ปริมาณ 2.1 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.45% ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารของคนทั่วโลก โดยเฉพาะการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนบรรจุภัณฑ์อาหาร ทำให้ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น



โปรโมตอาหารไทย - นางชนันน์ภัทร์ พิศาลอกพิพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เปิดงาน Culinary Art of Thai Cuisine ณ โรงแรม Sav Hotel เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทย และกระตุ้นความต้องการบริโภคอาหารไทย สู่กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อระดับสูง เน้นเรื่องราวของศิลปะการประกอบอาหาร ความกลมกล่อมของรสชาติและวัตถุดิบ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาหารเองที่บ้าน เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงโควิด-19 โดยมีที่ปรึกษาผู้ว่าการฮ่องกง และประธาน Hong Kong-Thailand Business Council นักธุรกิจรุ่นใหม่ ร่วมงาน

## ไฟเขียวذن 'ฟาร์มสุกร' เป็นมาตรฐานบังคับ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและ  
สหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม  
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2564  
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมได้  
พิจารณาเห็นชอบมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์  
คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร  
เป็นมาตรฐานบังคับ และเห็นชอบมาตรฐานสินค้า  
เกษตร ด้านประมง คือ แนวปฏิบัติในการใช้  
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค  
ประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศ  
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การขอต่ออายุใบ  
อนุญาตและการอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาตและการ  
ออกใบแทนใบอนุญาต และการขออนุญาตและการอนุญาต  
ย้ายสถานที่ทำการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของผู้ประกอบการ  
ตรวจสอบมาตรฐาน พร้อมแบบ มกษ. 14 แบบ มกษ. 15  
และแบบ มกษ. 16 รวมทั้งได้เห็นชอบให้เลื่อนระยะเวลาปรับ  
เปลี่ยนการปฏิบัติตาม มกษ. 9035-2563 และร่างประกาศ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้า



เกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับ  
ที่ 2)

ด้าน นายจิตรลดา พงศาพิชญ์ เลขาธิการ มกอช. กล่าว  
เพิ่มเติมว่า สำหรับสาระสำคัญเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตร  
ที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (มกษ. 6403) ที่ผ่านมา มกอช. ได้  
ประกาศมาตรฐานสินค้า  
เกษตรดังกล่าว





เป็นเพียงมาตรฐานทั่วไป แต่เนื่องจากการเลี้ยงสุกรได้รับความนิยมนอกจากเกษตรกรไทย มีจำนวนผู้เลี้ยงสุกรมากกว่า 160,000 ราย ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคหรือเพื่อการค้า และได้มีการจัดสัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ (กว.) พิจารณา และได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้มาตรฐานฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐานบังคับ โดยมีขอบข่ายการบังคับใช้เป็น 2 ระยะ

ดังนี้ 1.สุกรขุน ตั้งแต่ 1,500 ตัว ขึ้นไป หรือสุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 120 ตัวขึ้นไป ระยะ

เวลาปรับเปลี่ยน 90 วัน และ 2.สุกรขุน

ตั้งแต่ 500-1,499 ตัว หรือสุกรแม่พันธุ์

ตั้งแต่ 95-119 ตัว ระยะเวลาปรับ

เปลี่ยน 180 วัน เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม สร้างความ

มั่นใจถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สามารถป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่

สำคัญในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เพิ่มศักยภาพในการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์

สุกรของไทยอย่างยั่งยืน.

# สภาอุตสาหกรรม'ก.เกษตร' ผุดอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป18จว.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และ ในฐานะประธาน คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร และสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 เม.ย.2564 ว่า ตาม ที่กรกอ.มีมติเห็นชอบ “โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรม” และแต่งตั้งคณะกรรมการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารให้เป็นกลไก บริหารโครงการนั้น ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 1/2564 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรและอาหารภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์ของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ” และมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 เมษายน 2563 ว่าด้วย “มาตรการการพัฒนา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี พ.ศ. 2562-2570” ตั้งเป้าขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต อาหารที่อุปทานของโลกควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สีเขียวบนฐานเกษตร 4.0 เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อย่างยั่งยืน

โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ใน 18 กลุ่มจังหวัดเพื่อกระจายการลงทุนเพิ่มการ จ้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรทั่วทุก ภูมิภาคตามศักยภาพของแต่ละกลุ่มจังหวัด ซึ่งขณะนี้ มีถึง 9 กลุ่มจังหวัดที่สนใจโครงการนี้และเสนอพื้นที่ ดำเนินการ บางกลุ่มจังหวัดเริ่มดำเนินการแล้วเช่นกลุ่ม จังหวัดอีสานเหนือที่อุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบนที่อ่างทอง

“การกระจายการลงทุนใน 18 กลุ่มจังหวัด

จะเกิดฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรทั่วประเทศเป็นการ สร้างสมดุลใหม่ในการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำ เราจะเร่งเดินหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ โดยคณะที่ปรึกษาให้พิจารณาจาก นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่มีอยู่แล้วโดยเพิ่มโซน อุตสาหกรรมเกษตรอาหารในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เดิมหรือด้านล่างทุนใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นนิคม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นแต่สามารถเริ่มจากเขต ประกอบการอุตสาหกรรมหรือเขตชุมชนอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเอสเอ็มอี.เกษตร สหกรณ์และวิสาหกิจ ชุมชน” นายอลงกรณ์ กล่าว

ทางด้านนายขงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ประธานคณะ อนุกรรมการฯ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนด 4 มาตรการการขับเคลื่อน ได้แก่ มาตรการสร้างนักกร อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warriors) เป็น มาตรการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาตรการสร้าง นวัตกรรมอาหารอนาคต (Future Food Innovation) เป็นการยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสู่การผลิต เชิงพาณิชย์ มาตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจเกษตร และอาหาร(New Marketing Platform) ทั้งในและ ต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ออนไลน์ และ 4.มาตรการสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการ พัฒนาอุตสาหกรรม (Enabling) โดยจะดึงผู้ผลิต รายใหญ่ (Global Player) เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง หรือ Big Brother มีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา เกษตรกรเข้าสู่ระบบ Smart Farming รวมถึงการ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหาร

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 18 เมษายน 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15743

Col.Inch: 17.65

Ad Value: 19,415

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 58,245

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชป.ลุยสร้างอาคารบังคับน้ำในน้ำยม

## ชป.ลุยสร้างอาคารบังคับน้ำในน้ำยม

เมื่อวันที่ 17 เมษายน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน (ชป.) เปิดเผยว่า ลุ่มน้ำยมมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยปีละ 4,129 ล้าน ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) แต่เก็บกักไว้เพียง 406 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้ จึงวางแผนก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมเป็นช่วงๆ แบบขั้นบันได สามารถบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยมได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดลำน้ำ อาทิ ที่จ.พิจิตร ก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าแห เป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำเหนือประตูระบายน้ำประมาณ 12.6 ล้าน ลบ.ม. หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 81,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,400 ครัวเรือน ปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่า 45%

นายประพิศกล่าวว่า สำหรับโครงการฝายบ้านวังจิก เก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำเหนือประตูระบายน้ำ ประมาณ 4.1 ล้าน ลบ.ม. หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์

กว่า 37,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,200 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานคืบหน้าไปแล้วกว่า 46% และอีกโครงการคือก่อสร้างประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง เก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำเหนือประตูระบายน้ำประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.ม. หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 28,863 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,100 ครัวเรือน ผลงานคืบหน้าไปแล้วประมาณ 4%

นอกจากนี้ ที่ จ.พิษณุโลก มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่านางงาม เก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำเหนือประตูระบายน้ำประมาณ 7.6 ล้าน ลบ.ม. หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 51,300 ไร่ และครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 2,568 ครัวเรือน ผลคืบหน้าไปแล้วกว่า 43% กรมยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชน และ อปท. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว

## ทูบประเดิน โดยบานเย็น 8



**ร่วมหารือ** นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักแรงงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนภาคเกษตรกรร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน (กัญชงกัญชา) ภายในประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ

# สารพันปัญหา?

สารหน้ารู้

ชัย เสดเดอร์ [chai.n@thairath.co.th](mailto:chai.n@thairath.co.th)

## ■ นำหวังผู้ติดเชื้อ โควิดล้นโรงพยาบาล

เรียน คุณชัย เสดเดอร์

ถึงเวลารัฐบาลต้องทบทวนและปรับรูปแบบวิธีการรักษาผู้ป่วยโควิดโดยเร่งด่วน เพราะขณะนี้เข้าสู่การระบาดใหญ่รอบสามแล้ว มีผู้ติดเชื้อและหลักพันแล้วในแต่ละวัน

โรงพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้แล้ว แม้กระทั่งนำยาตรวจเชื้อโควิดก็เริ่มขาดแคลน โรงพยาบาลต้องขึ้นป้ายหยุดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดชั่วคราว เพราะมีคนแห่ไปตรวจหาเชื้อแต่ละวันจนล้นโรงพยาบาล

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยทหารได้ตระเตรียมพื้นที่ทำโรงพยาบาลสนามไว้แล้วหลายแห่ง รองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะล้นทะลักหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่คาดว่าตัวเลขคนติดเชื้อจะทะยานสูงขึ้นไปอีกขณะที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนเตียงเต็ม ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้อีกแล้ว

ผู้ป่วยโควิดหลายเคสไม่สามารถหาโรงพยาบาลรักษาตัวได้ เริ่มมีปริมาณมากขึ้น ปัญหาใหญ่ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งแก้ปัญหานี้ให้ทัน่วงที.

### นพพล บางกะปิ

ตอบ คุณนพพล บางกะปิ

สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิดในประเทศไทยขณะนี้มาเป็นห่วงอย่างยิ่ง แต่ละวันผู้ติดเชื้อใกล้แตะหลักพันและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากเทศกาลสงกรานต์

เป็นที่มาของการเตรียมโรงพยาบาล



สนามไว้ในหลายพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนี้

โรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมรับโควิดระลอกสาม

ผู้เลี้ยงไหมจี้รัฐเร่งปราบการลักลอบนำเข้าเส้นไหมเถื่อนต่างประเทศ   โครงการจิตอาสา ส.ว.ช่วยนักเรียนได้อิ่มท้อง

ล่าสุดรัฐบาลได้เปิดสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 ไว้ให้ผู้ตรวจแล้วยืนยันว่าติดโควิดแต่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ ให้ โทร.ติดต่อมาได้ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. เพื่อช่วยประสานงานหาโรงพยาบาลรักษาตัวให้

อีกแนวทางที่อยากให้ตระเตรียมกันไว้คือการทบทวนเรื่องแนวทางการรักษาหากเคสใดที่มีอาการไม่หนักควรให้กักตัวที่บ้าน ส่วนเคสหนักๆอาการนำห้วงควรได้รับการพิจารณาแอดมิตรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นลำดับแรกๆ

ถึงเวลาที่คนไทยต้องร่วมแรงร่วมใจ ยกการ์ดสูงสุดดูแลตัวเองเพื่อก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน!

ชัย เสดเดอร์

## ■ การลักลอบนำเข้าเส้นไหมเถื่อน

เรียน คุณชัย เสดเดอร์

เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใน 36 จังหวัด มากกว่า 4,500 ครอบครัว กำลังเดือดร้อนอยากให้นำหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดปราบปรามการลักลอบนำเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย

หากมีเอกสารนำเข้าถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบแหล่งผลิตว่ามีที่มาถูกต้องหรือไม่ เพราะอาจนำเข้าเส้นไหมจากแหล่งอื่นเข้ามาในประเทศไทย อาเซียนก่อนเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อใช้สิทธิเออีซีหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

รวมทั้งขอให้อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลทั้งระบบหากกรณีเกิดภัยธรรมชาติสามารถได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเหมือนพืชอื่นๆ และขอให้มีการประกันราคาหม่อนไหม เนื่องจากเป็นที่ที่

อ่อนไหวต่อสารเคมี.

### เกษตรกรเลี้ยงไหม

ตอบ คุณเกษตรกรเลี้ยงไหม

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่กระทรวงเกษตรฯพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพนี้กันให้มากขึ้น เพราะภาคเอกชนต้องการรังไหม เพื่อผลิตเส้นไหมปีละ 5,000 ตัน แต่เกษตรกรผลิตได้ 2,000 ตัน จึงยังเป็นที่ขาดแคลนของตลาด และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ดี

แต่ปัญหาชาวเกษตรกรอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเรื่องการลักลอบนำเข้าเส้นไหมเถื่อนต่างประเทศที่ไม่มีมาตรฐานมาตีตลาดใหม่ไทย ดูเหมือนยังไม่ค่อยถูกหีบยกมาพูดถึงกันมากนัก

คงต้องฝากความหวังให้กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะที่ผู้สนับสนุนอาชีพดังกล่าวและกระทรวงพาณิชย์ที่คอยควบคุมดูแลการนำเข้าเส้นไหมช่วยหาทางแก้ปัญหาให้เกษตรกร

ผืนกกำลังกันช่วยเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีอนาคตทางอาชีพที่สดใส!

ชัย เสดเดอร์

## ■ ส.ว.เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

ปิดท้ายกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 19 ของคณะกรรมการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภานำโดยนายวัลลภ ตังคณานุก์รัช ส.ว.และเพื่อน ส.ว.จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 50 คน ที่ชุมชนวัดสวัสดิ์วารี่สีมาราม กทม.

นอกจากนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดสวัสดิ์วารี่-



Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564

ปีที่: 72

ฉบับที่: 23096

Col.Inch: 68

Ad Value: 74,800

หน้า: 6(บน)

PRValue (x3): 224,400

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?



สีมาราม 5 คน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและ  
เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต.

ชัย เสดเดอร์

chain@thairath.co.th

## ลีกแต่ไม่ลับ

จรัญ พงษ์จัน



“**ค**วามอยาก คือต้นเหตุ จึงเกิดการแสวงหา” เป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง นำไปสู่การทะเลาะวิวาท “...เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น การเจรจาปรองดอง มีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด”

“โฟกัส” ไปที่ “พรรคพลังประชาชน” ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวลือลวกว้างในรายงานถึงเหตุการณ์ที่แสดงถึงตรรกะแปลกๆ หลายนานหลายวาระ

ปมหนึ่งคือ ในเร็วๆ นี้มีกระแสกดดันให้ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ในฐานะหัวหน้าพรรค เรียกประชุมกรรมการบริหาร พรรค. เพื่อกำหนดวาระประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ผลสืบเนื่องมาจาก “นายณัฐพล ทัพสุวรรณ” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ “นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อดีตแกนนำ กปปส.และกรรมการบริหารพรรค พรรค. โดนเป็นลั่น ต้องพ้นจากตำแหน่งเสนาบดี และหลุดวงโคจรออกจาก กก.บห.พรรค จำเป็นต้องหาคนอื่นมารับไม้แทน

เหตุและปัจจัยดังกล่าว จะนำไปสู่เงื่อนไขการ “โรดชั่น” ให้มวลสมาชิกพิจารณากำหนดแนวทางการเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่ ที่ขณะนี้ “นายอนุชา นาคาศัย” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นั่งอยู่ ไปในโอกาสเดียวกันด้วย

จากคำบอกกล่าวและเสียดสี รายงานข่าวตรงกันทุกสำนักรว่า ขณะนี้ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความพร้อมและ “ประสงค์” ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค พรรค.สูงมาก

ที่สัปดาห์ก่อนหน้า “ผู้กองมนัส” พยายามสนับสนุน “นายสันติ พร้อมพัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ขึ้นนั่งแม่บ้านพรรค พรรค. เพราะที่ทำการพรรคก็อาศัยอยู่ใต้เงาปีกของ “สันติ”

แต่ดันไม่ไหว เลยเปลี่ยนใจแยกร่างมาเป็นเลขาธิการพรรคอีกตำแหน่ง เพราะต้องการทำงานใกล้ชิดกับ “ลูกพี่ใหญ่” คือ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดังที่ทราบกันดีว่า ขณะนี้ “กลุ่ม 3 ช.” ที่ประกอบด้วย “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า-สันติ พร้อมพัฒน์” และ “ดีออกเตอร์เหम्म-นฤมล ภูโยสินวัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

เป็นแก๊งลูกรัก น้องเลิฟของ “ลุงป้อม” เข้านอกออกในบ้านได้ทุกเมื่อ ชนิดตึกเก่าในบ้านปรารอยต่อๆ จำหน้าตา ร้องทัก “ดับแก๊ง” ได้ประมาณนั้น

“ผู้กองมนัส” ผลงานบรรเจิดเจิดจ้าโล่ ให้รับผิดชอบ เลือกตั้งซ่อม โข้วเพาฯ ได้เข้าตาใครต่อใคร ชะนะมาเรียบวุธทุกสนาม ตั้งแต่ขอนแก่นยันนครศรีธรรมราช และมีข่าวว่า “บักป้อม” กำลังให้वानให้เป็น “แม่ทัพลับ” ของ พรรค. เพื่อให้การช่วยเหลือ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” ซึ่งแก้อีเบอร์ 1 เสี่ยงซ้ำ

ซึ่งมีข่าวว่า “เขา” รับอาสาเรียบร้อยแล้ว โดยการเรียกสมาชิกสภา กทม.-ส.ส.บางส่วน มารับทราบข่าวดี พร้อมผู้สมัคร ส.ก.และหัวหน้าคณะแนวร่วมที่ซ้ำห้าสิบคน

!! ตัดตั้งที่ทราบ พรรคพลังประชาชนของ “บักป้อม” เหมือนปลาใหญ่ ประกอบไปด้วยพืชหลายเผ่าพันธุ์ รวมทั้งหญ้าทั้งหลาย มี ส.ส.ในสังกัดมากที่สุด 122 ชีวิต มุ่งเล็ก มุ่งใหญ่มากมาย

เมื่อก่อนมีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ “3 ช.” ที่รวมพลกันหลังสุด แต่มีรื่องแรงที่สุด เพราะ “ลุงป้อม” ใ้วางใจ

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 16 - พุธสัปดาห์ 22 เมษายน 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2122

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 58.24 Ad Value: 27,955.20

PRValue (x3): 83,865.60

ศิลป์: สีสี่

คอลัมน์: ลีกแต่ไม่ลับ



มากกว่าใครเพื่อน

“กลุ่มสี่กุมาร” ภายใต้การนำทีมของ “อุตตม สาวนายน-สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์-สุวิทย์ เมษินทรีย์-กอบศักดิ์ ภูตระกูล” กลายเป็นลูกแกะในฝูงเลื้อยปา ถูกตีบทิ้งยกแก๊ง

“กลุ่ม กปปส.เก่า” ก็เดินสะดุดบั้งตอ ทั้ง “ณัฐพล-พุทธิพงษ์” ลูกชาย ไพโรพลทัพแตก สลายตัวกันโดยอัตโนมัติ เหลือ “ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” ไว้ดูชมเพียงหนึ่งเดียว ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการดิจิทัลฯ

เดิมทีเด็ยวกลุ่มนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของ “วิรัช รัตนเศรษฐ์” ประธานวิปรัฐบาล จับมือกันหลวมๆ กับกลุ่ม กปปส.เก่า

แต่ต่อหลังจาก “เสี่ยตัน” กับ “เสี่ยบี” โดนเช็กบิล ค่าย กปปส.เก่าทัพแตก กลุ่มโคราซของ “วิรัช” มาผืนก็เป็นทองแผ่นเดียวกับกลุ่ม 3 ช.

เลยยกระดับกลายเป็น “กลุ่ม 4 ช.” คือประกอบเป็น 4 รัฐมนตรีช่วย โดยที่ “อริรัฐ รัตนเศรษฐ์” มาร่วมสังกัด เสริมฐานกำลังได้แข็งแกร่ง แน่นโป๊ก

แม้ว่ากลุ่ม 4 ช. อนาคตพอจะประกอบกันแค่ 4 รรมช. แต่ด้วยเงื่อนโซ่ที่เป็นคนใกล้ชิดของ “บิ๊กป้อม” หัวหน้าพรรค มี ส.ส.ในสังกัดมากที่สุด เลยค่อนข้างเวิร์กมากกว่าใครเพื่อน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่คุณภาพคับแก้ว มากประสบการณ์ ชั้นเชิงสูง “กลุ่ม 4 ช.” ไม่ควรมองข้าม คือ “สามมิตร” ที่ประกอบไปด้วยมีอาชีพ เจเนเวทิมายาวนาน ทั้ง “สมศักดิ์ เทพสุทิน-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” และน้องเล็ก “เสี่ยแสวงค์-อนุชา นาคาศัย”

แน่ไม่แน่ ดูตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะนี้เป็นหัวตัวอย่าง หนึ่งระดับ “รัฐมนตรีว่าการ” กันทั้ง 3 คน คือ ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าการกระทรวงยุติธรรม และว่าการประจำสำนักงานฯ

ล่าสุด กลุ่มสามมิตรได้ฐานกำลังเพิ่มมาอีกคน ได้แก่ “สุชาติ ชมกลิ่น” ระบุว่าการกระทรวงแรงงาน แปลสภาพเป็นกลุ่ม 4 ว.

ตามที่มีการปล่อยข่าว เหมือนจงใจวางก้อนหินถามทาง จะมีการปรับเปลี่ยนเลขาธิการพรรค โดยกลุ่ม 4 ช. จะส่ง “ร.อ.ธรรมนัส” เข้าประกวด หักด่าน “เสี่ยแสวงค์”

ต้องยอมรับว่า ทำได้แต่ “ไม่ง่าย” เพราะแค่มิข่าวลือฝั่งของ “กลุ่ม 4 ว.” ก็เกทับ จะสลับฟันปลา ส่ง “สมศักดิ์ เทพสุทิน” ขึ้นไปรั้งตำแหน่งเลขาธิการพรรค

“เจ้าไม่เคลื่อนไหว ข้าไม่เคลื่อนไหว ถ้าเจ้าเคลื่อนไหว ข้าต้องเร็วกว่า คมกล้ำ”

ดังนั้น เชื่อว่าศึกกลุ่ม 4 ช. กับ 4 ว. ที่จะไปตัดสินกันที่ภูเก็ตในเดือนหน้า อาจลงเอยที่ไม่มีอะไรในกอไผ่ ●

## สังคม สยามรัฐ



◆ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร...สำราญ สารบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.นนทวัฒน์ สุขผล รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน เป็นวิทยากร และ ธรรมศักดิ์ เหลืองไพฑูริย์ ร่วมประชุม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันก่อน



รอบโลก > รอบโลก

# เวียดนามไวกว่าไทย ครองอันดับหนึ่งด้านราคาข้าวของโลก

วันที่ 15 เม.ย. 2564 เวลา 16:27 น.



## แต่จากข้อมูลต่างประเทศ เวียดนามนำเข้าข้าวราคาถูกลงประชาชนและราคาที่แพงขึ้นทำให้การนำเข้าลดลง

สำนักข่าว VietNamNet ของเวียดนามรายงานอ้างข้อมูลจากกรมแปรรูปและพัฒนาตลาดการเกษตร ของกระทรวงพัฒนาเกษตรและชนบทว่า เวียดนามส่งออกข้าว 1.1 ล้านตันในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2021 โดยมีรายได้ 606 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในด้านปริมาณลดลง 30.4% และมูลค่าลดลง 17.4% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020

ในเดือนมีนาคม 2021 ราคาข้าวส่งออกเฉลี่ยของเวียดนามอยู่ที่ 547 เหรียญสหรัฐต่อตันเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และ 19.1% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2020 โดยเฉลี่ยในไตรมาสแรก ของปี 2021 ราคาข้าวส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 18.6% เมื่อเทียบกับปีต่อปี และราคาข้าวเวียดนามสูงกว่าของไทย และอินเดีย

ขณะเดียวกันราคาข้าวหัก 5% ของไทยมีราคา 538 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงต้นเดือนมีนาคม แต่ลดลงเหลือ 509 เหรียญสหรัฐต่อตันในปลายเดือนมีนาคม ส่วนอินเดียมีราคาข้าวต่ำที่สุดในหมู่ประเทศส่งออกข้าวชั้นนำทั้ง 3 ประเทศ

VietNamNet ชี้ว่า ตั้งแต่ปี 2020 เวียดนามได้แข่งขันด้านราคาขายโดยมีปริมาณการส่งออก 6.15 ล้านตันทำรายได้ 3,070 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนแข่งขันหน้าไทยขึ้นเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลกอย่างเป็นทางการรองจากอินเดีย

จากข้อมูลของกรมแปรรูปและพัฒนาตลาดการเกษตร ราคาข้าวเวียดนามอยู่ในระดับสูงเนื่องจากความต้องการข้าวฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิจากเวียดนามมีสูงจากประเทศคู่ค้า และจากข้อมูลของสมาคมอาหารเวียดนามตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2021การส่งออกข้าวจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปทานข้าวมีปริมาณมาก และธุรกิจต่างๆ ได้ดำเนินการแปรรูปข้าวเพื่อการส่งออกเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม เป็นที่สังเกตว่าในขณะที่เวียดนามเร่งส่งออกและต่อมาประกาศชัยชนะเหนือไทย แต่ปรากฏว่าเวียดนามกลับนำเข้าข้าวหัก 5% และ 10% จากอินเดีย เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ เวียดนามซึ่งกลับนำเข้าข้าวจากอินเดีย ซึ่ง M Madan Prakash ประธานสมาคมผู้ส่งออกสินค้าเกษตร (ACEA) ของอินเดียบอกกับ The Hindu BusinessLine ว่า เวียดนามมุ่งเน้นเฉพาะการผลิตพันธุ์พรีเมียมเท่านั้นเพราะได้ราคาดีในตลาดโลก

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรของสหรัฐ (USDA) ราคาข้าวที่สูงของเวียดนามส่งผลให้การส่งออกข้าวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ และสาเหตุอีกส่วนหนึ่งเพราะเงินที่กระจายตระกร้านำเข้าข้าวโดยไปซื้อเพิ่มจากอินเดีย, เมียนมา และกัมพูชา

Photo by Nhac NGUYEN / AFP



# "อลงกรณ์"เผยตั้งมืออาชีพเดินหน้าโครงการ"5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย"

วันที่ 15 เม.ย. 2564 เวลา 17:16 น.



เกษตรฯจับมือสภาอุตสาหกรรมเดินหน้า"5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย"ระดมนักบริหารมืออาชีพ เร่งเครื่องโครงการเขตอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกระจายการลงทุน 18 กลุ่มจังหวัดสร้างสมดุลใหม่ในการพัฒนาประเทศ



เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.)เปิดเผยว่า หลังจากกรกอ.มีมติเห็นชอบ"โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรม"และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารให้เป็นกลไกบริหารโครงการ ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครั้งที่ 1/2564 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารภายใต้" 5ยุทธศาสตร์ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ" และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 เมษายน 2563 ว่าด้วย "มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี พ.ศ. 2562-2570"

ทั้งนี้ ตั้งเป้าขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารที่อุปแทนของโลกควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวบนฐานเกษตร 4.0 เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารใน 18 กลุ่มจังหวัดเพื่อกระจายการลงทุนเพิ่มการจ้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรทั่วทุกภูมิภาคตามศักยภาพของแต่ละกลุ่มจังหวัดซึ่งขณะนี้ถึง 9 กลุ่มจังหวัดที่สนใจโครงการนี้และเสนอพื้นที่ดำเนินการ บางกลุ่มจังหวัดเริ่มดำเนินการแล้วเช่นกลุ่มจังหวัดอีสานเหนือที่จ.อุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่จ.อ่างทอง



หัวข้อข่าว: "อลงกรณ์"เผยดึงมืออาชีพเดินหน้าโครงการ"5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย"

" การกระจายการลงทุนใน 18 กลุ่มจังหวัดจะเกิดฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรทั่วประเทศเป็นตารสร้างสมดุลใหม่ในการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เราจะเร่งเดินหน้าอย่างรวดเร็วไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ โดยคณะที่ปรึกษาให้พิจารณาจากนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่มีอยู่แล้วโดยเพิ่มโซนอุตสาหกรรมเกษตรอาหารในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเดิมหรืออ่าลทุนใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นแต่สามารถเริ่มจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือเขตชุมชนอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเอสเอ็มอี.เกษตร สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน"นายอลงกรณ์กล่าว

ด้าน นายวงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯได้กำหนด 4 มาตรการการขับเคลื่อนได้แก่ 1.มาตรการสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warriors) เป็นมาตรการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้มีนวัตกรรมอาหาร โดยให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารอนาคต (Future Food) เช่น อาหารสุขภาพ (Healthy Foods) ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ (FoodBiotechnology Products) และอาหารใหม่ (Novel Food) 2.มาตรการสร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต (Future Food Innovation)เป็นการยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการผลิต และ แปรรูปอาหาร และสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์ฉลาด ( Intelligence Packaging ) 3.มาตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจเกษตรและอาหาร(New Marketing Platform) ทั้งในและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ออนไลน์ และ 4. มาตรการสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม (Enabling) ที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดึงผู้ผลิตรายใหญ่ (Global Player) เข้ามาเป็น Big Brother มีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบ Smart Farming



นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์